



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 13 พฤษภาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. คำนมาตรฐานปลาร้าส่อเข้าทางรายใหญ่ฮุบ	ฐานเศรษฐกิจ
2. ทูตไทยประจำอียูพอใจ ไทยร่วมงาน Seafood Expo Global 2018	มติชน
3. คอลัมน์ จับชาวเอามายำ	มติชน
4. คอลัมน์ เวทีสาธารณะ: ในความเคลื่อนไหว 'พื้มพ'	ไทยโพสต์
5. คอลัมน์ Slow Life: อัญชูลี ไชยรินทร์ เศรษฐกิจพอเพียงตอบโจทย์ชีวิตที่สุด	โพสต์ทูเดย์
6. ยกระดับเกษตรแปรรูป เพิ่มช่องจำหน่ายตรงผ่านไปรษณีย์	ข่าวสด
7. คอลัมน์ เรื่องดีที่ต้องเล่า: ปิดทองหลังพระสืบสานงานของพ่อ	โพสต์ทูเดย์
8. มองโกเลียสนใจฝนหลวง ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาขนานนำไปแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่...	แนวหน้า
9. ธุรกิจพริกเขียวมันส่งออกมาเลเซีย	เดลินิวส์
10. ฝนถล่มโคราชสวนมะละกอยับ	มติชน
11. คอลัมน์ ถอดรหัสอาเซียน: แหล่ง 'ข้อมูลงานวิจัยข้าวไทย'	เดลินิวส์
12. รายงานพิเศษ: ลมแอนดร์ฝนออร์แกนิกฟาร์ม ความสำเร็จของสองพี่น้องฝาแฝด	ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## ค่านมาตรฐานปลาร้า ส่อเข้าทางรายใหญ่สุบ

ผู้ผลิตปลาร้าชี้กำหนดมาตรฐานปลาร้า กระทบบทบาทบ้านไล่ตั้งแต่คนหาปลาขึ้นคนทำรายย่อย หวั่นธุรกิจส่อโดนรายใหญ่สุบ

ร.ต.ต.วิรัช โตอิม เจ้าของธุรกิจปลาร้า “จ้าววิรัช” อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ผู้ผลิตปลาร้ารายใหญ่ของภาคเหนือตอนล่าง และเจ้าของธุรกิจศูนย์จำหน่ายปลาร้าของฝาก ปลาร้าบุฟเฟ่ต์ 2 สาขาเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ปลาร้า ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ปลาร้า มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7023-2561 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ผู้ประกอบการปลาร้าต่างไม่เห็นด้วยแต่หากมองใน 2 มุม คือ มุมของผู้บริโภค จะได้มั่นใจในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย แต่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติอยู่แล้ว เพราะมีผลต่อชื่อเสียง มุมที่ 2 คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปี จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องการทำปลาร้าขายแบบชาวบ้าน เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน

ทั้งนี้การประกาศควบ

คณมาตรฐานปลาร้าดังกล่าวสร้างความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบการมาก โดยเฉพาะการกำหนดไม่ให้มีกลิ่น เนื้อปลาต้องนุ่ม สภาพผิวคงรูป หน้งไม่ฉีกขาด ซึ่งจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าปลาที่ทำมีความหลากหลาย และพื้นฐานธรรมชาติของชาวบ้านไปหาปลาตามแหล่งน้ำ ต้องมีบ้างเนื้อปลาฉีกขาด เนื้ออาจอยู่บ้าง การกำหนดมาตรฐานดังกล่าว คนหาปลาขายจะทำอย่างไร

“หากมองในมิติการยกระดับ ก็ต้องยอมรับว่าดูดีเพราะว่ามีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ผู้บริโภคมั่นใจได้แต่ในทางปฏิบัติจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ นั้นผมไม่ทราบ แต่เชื่ออย่างแน่นอนว่า อนาคตธุรกิจปลาร้าจะต้องอยู่ในมือผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ๆ เท่านั้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้นำจะอยู่ปลายทางมากกว่า แต่ผลกระทบที่จะตามมาเร็วๆ นี้ คือ ผู้ประกอบการปลาร้าอาจเปลี่ยนมือ กลุ่มทุนที่มีระบบครบวงจรจะเข้ามาแทรกโดยไม่รู้ตัว ผมมองว่าการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรปลาร้า เอื้อให้กับนายทุนขนาดใหญ่ อนาคตเราคงเห็นปลาร้าขายในร้านสะดวกซื้อแน่ๆ”

ร.ต.ต.วิรัช กล่าว ■



# ทูตไทยประจำอียูพอใจ

## ไทยร่วมงาน Seafood Expo Global 2018



เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม มีการจัดงาน **Seafood Expo Global 2018** ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของเบลเยียมและเป็นงานแสดงสินค้าด้านประมงงานใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก แม้ว่าจะไม่มีการซื้อขายสินค้า แต่ผู้ร่วมงานก็มีทั้งผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าประมง ฝ่ายจัดซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ต สื่อมวลชน และองค์กรภาคประชาสังคมจากทั่วโลกมากกว่า 28,000 คน และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงมานำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและสินค้าประมงแปรรูปเป็นประจำทุกปี

นอกจากภาคเอกชนใหญ่ๆ ของไทยจะมาเข้าร่วมในงานแล้ว ในวันนี้ไทยยังจัดกิจกรรมสำคัญคือการจัดเสวนา **"หนทางของไทยสู่การทำประมงที่ยั่งยืน"** (Thailand's Path to Sustainable Fisheries) โดย นายมนัสวี ศรีโสคาพล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ



มนัสวี ศรีโสคาพล และอดิศร พร้อมเทพ หัวหน้าผู้ร่วมงาน



เบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป (อียู) ได้กล่าวถึงภาพรวมของความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายของไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลไทยต่อนโยบาย **Zero Tolerance** จนประชาคมระหว่างประเทศก็ยอมรับว่า ประเทศไทยได้ยกเครื่องการทำประมงทั้งระบบ จนมีระบบควบคุมที่ทันสมัยอันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชีย และมีกรอบกฎหมายที่แข็งแกร่งและครอบคลุมมากที่สุด

**นายอดิศร พร้อมเทพ** อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำถึงกรอบกฎหมายและระบบควบคุมที่พัฒนามาจนมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประเทศปลอดสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU-free Thailand)

ขณะที่ **นางเพชรรัตน์ สินอวย** รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงที่ดำเนินคู่ขนานไปกับการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย

ด้าน **พ.ต.ท.รชชชชช สวยกกลาง** ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำเสนอข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินคดีเรือประมงผิดกฎหมายที่สำคัญๆ รวมถึงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

**นายชนินทร์ ชลิตราพงษ์** ประธานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของสมาคมที่ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ในการส่งเสริมการทำประมงที่ยั่งยืนและมาตรฐานแรงงานที่ถูกจริยธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยสมาคมได้รายงานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านแรงงานสำหรับสมาชิกสมาคม ต่อคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ ที่ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา

**นางอภิญญา ทาจิตต์** รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล (Stella Maris) ในฐานะผู้แทนภาคประชาสังคม ระบุว่า ไม่ได้กล่าวในนามรัฐบาลไทย แต่ต้องการสะท้อนภาพความเป็นจริงของการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงของรัฐบาลไทยซึ่งดีขึ้นมาจากในอดีต เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน ไม่ใช่รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว ขณะนี้ภาคประชาสังคมได้เข้าร่วมทำงานแก้ไขปัญหาทั้งภาครัฐในหลายเรื่อง และทุกฝ่ายควรมองปัจจุบันและอนาคตมากกว่าการใช้ข้อมูลเก่ามามุ่งบั่นทอนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้แทนไทยยังได้เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง **“อียูและมิติทางสังคมในเรื่องการทำประมง”** (The EU and the social dimension of fisheries)

ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอียูยุโรป ในระหว่างการจัดงาน Seafood Expo Global 2018 โดย **นายเคอเนนู เวลลา** กรรมการด้านสิ่งแวดล้อมกิจการทางทะเลและประมงสหภาพยุโรป ย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาคมระหว่างประเทศต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพการทำงาน และความ

ปลอดภัยบนเรือประมงสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนเรือ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาไอแอลโอเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติต่อแรงงานบนเรือประมงที่ไม่ถูกต้อง โดยนายเวลลาได้ยกไทยเป็นตัวอย่างที่มีความคืบหน้าด้านการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงผ่านกลไกการหารือกับสหภาพยุโรปด้วย

ขณะที่อธิบดีกรมประมงได้กล่าวเพิ่มเติมให้ผู้ร่วมงานทราบว่า ไทยกำลังอยู่ในระหว่างการร่างกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงทะเล (C188) และคาดว่าจะสามารถให้การรับรองอนุสัญญาดังกล่าวได้ภายในปีนี้

ท่านทูตมนัสวีกล่าวถึงภาพรวมของการมาเข้าร่วมงาน Seafood Expo Global 2018 ของไทยว่า อยู่ในระดับที่ดี เพราะเป็นโอกาสที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ไม่ว่าจะเป็นกรมประมง กระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน และเอ็นจีโอ มาให้ข้อมูลจากมุมมองของภาคเอกชน เอ็นจีโอ และภาครัฐ ซึ่ง

ครอบคลุมการบังคับใช้กฎหมาย การออกกฎหมาย การตรวจสอบควบคุมการประมงของไทย ครั้งนี้ถือว่าจัดได้ดี เพราะมีการนำเสนอมุมมองและข้อมูลที่สมบูรณ์ทุกมิติ โดยเฉพาะข้อมูลจากประสบการณ์ของเอ็นจีโอที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ

นอกจากนี้การที่มีคนถามคำถามเยอะพอสมควร ทำให้เห็นว่าผู้รับฟังมีความสนใจเป็นอย่างดี โดยผู้ที่รับฟังมีทั้งผู้แทนจากซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้นำเข้า ผู้ที่สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน แนวทางซื้อขายเป็นกลุ่มที่ต้องมีข้อมูลเพื่อสามารถตัดสินใจว่าจะนำเข้าสินค้าหรือไม่ เพราะผู้บริโภครูปที่มีค่านิยมที่จะหันมาซื้อสินค้าที่ถูกต้อง ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน ค่านิยมยุโรปก็คือค่านิยมของผู้บริโภค ถ้ามีข้อกังวล คนไม่มั่นใจในสินค้าก็ขายไม่ได้ การจัดซื้อสินค้าที่นำมาจำหน่ายจึงต้องสะท้อนความคาดหวังของผู้บริโภคด้วย

กลุ่มตัวแทนของซูเปอร์มาร์เก็ตติดตามข่าวคราวต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพราะเขามักจะซื้อล็อตใหญ่ ดังนั้น ต้องมั่นใจว่าสินค้าที่อยู่ในร้านของเขาเป็นที่ยอมรับได้และได้มาตรฐาน เขาติดตามเรื่องการทำการประมงของไทยและประเทศต่างๆ ที่นำเข้าสินค้ามาในยุโรป เขามีคำถามมากมาย และก็มีเสียงสะท้อนที่พอใจกับทิศทางและสิ่งต่างๆ ที่รัฐบาลไทยได้ทำมา

ท่านทูตมนัสวีกล่าวถึงความคืบหน้าในการประเมินใบเหลืองโดยอียูของไทยว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบของอียูเพิ่งเดินทางเยือนไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เขาพอใจในความคืบหน้าทั้งทางรัฐบาลได้ทำ และยังขอให้เราติดตามและอัปเดตข้อมูลรายละเอียดบางเรื่องให้เขาต่อไป ที่ผ่านมาสถานทูตเองก็อัปเดตข้อมูลเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และข้อมูลอื่นๆ ให้สมาชิกรัฐสภาของยุโรปรับทราบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลไปที่คณะกรรมการด้านประมงที่เขาติดตามการประเมินสถานะของประเทศต่างๆ เป็นเรื่องคณะกรรมการอียูยุโรป ซึ่งเราจัดส่งข้อมูลไปให้ด้วย รวมถึงสื่อมวลชนในยุโรปที่อยู่ในบรัสเซลส์ที่ติดตามเรื่องนี้ เรียกได้ว่าเราทำในทุกมิติ

ขั้นตอนตรวจสอบและรูปแบบของการตรวจสอบจะเป็นไปตามกฎหมายของอียู ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการแบ่งอำนาจในการควบคุมดูแลที่นำเชื่อถือหรือไม่ ฉะนั้นมีสิ่งต่างๆ มากมายที่เขาต้องตรวจสอบ สิ่งไหนที่ถูกต้องทิศทางแต่อยากเห็นเราทำให้เข้มข้นขึ้นเขาก็จะแจ้งมา ซึ่งวิธีนี้เขาก็ทำกับประเทศในยุโรปมาก่อน เพราะเขาเริ่มจากการวางมาตรฐานภายในประเทศของตัวเองก่อนแล้วค่อยขยายไปทั่วโลก

ทางอียูก็ประเมินเป็นระยะตามข้อมูลที่เราให้ คงต้องรอดูต่อไป ฝ่ายอียูมีประชุมเป็นระยะๆ แต่ไม่มีกำหนดการประเมินตายตัวว่าจะมีการประกาศการปลดใบเหลืองหรือใบแดงของประเทศต่างๆ เมื่อไหร่ เพราะการทำงานขึ้นกับวาระงานของอียูเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบันอียูได้ติดตามและประเมินข้อมูลของประเทศที่อยู่ในกลุ่มใบเหลือง 9 ประเทศ และใบแดง 3 ประเทศ ขณะที่ยังมีประเทศที่ร่วมมือกับอียูมากกว่า 30 ประเทศด้วย

ส่วนที่ว่าปีหน้าไทยจะจัดส่งคณะมาร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในเวที Seafood Expo Global 2019 ท่านทูตมนัสวีมองว่า การมาให้ข้อมูลต่อสาธารณชนเช่นนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในยุโรปได้ จึงเป็นเรื่องที่ดี ทำต่อไปก็ไม่เสียหาย แต่ก็ขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะประเมินด้วยว่าจำเป็นต้องมาหรือไม่

**การชี้แจงทำความเข้าใจกับสาธารณชนถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอียูของไทยเป็นงานที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการเชิงรุก ซึ่งหวังว่าที่สุดแล้วผลการพิจารณาของอียูจะเป็นข่าวดีสำหรับชาวประมงไทยในเร็ววัน**



## จับข่าวเอามาย่า

เกษตรกรชาวไร่อ้อยสระแก้วอุ่นใจ ไม่ต้องจ้อแรงงานเขมร เพราะมีข้าราชการที่วางจากภารกิจทุกที่ หนุนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้ส่งทันโรงงานปิดหีบ 30 พฤษภาคมนี้

หลังจาก พรพจน์ เพ็ญพาส พ่อเมืองสระแก้ว ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยว่าตัดอ้อยไม่ทันโรงงานปิดหีบ ในวันที่ 15 พฤษภาคม ต้องขอขยายเวลาปิดหีบถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่ยังขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงอีกด้วย ต่อมาจึงสั่งการให้ข้าราชการที่วางจากภารกิจและผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ร่วมลงแขกตัดอ้อย โดยผลัดกันตัดหมุนเวียนกันไปจนครบทุกคน ในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดี



โดยวันนี้ได้ทำการลงแขกตัดอ้อยที่บ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ 8 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มี ประชาชน อุ่นเพชร วรารกร นายอำเภอวังน้ำเย็น พร้อมด้วย พล.ท.ชวลิต สาลีติด อดีตหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชน และผู้มีจิตอาสา ร่วมลงแขกตัดอ้อยให้เกษตรกร สร้างความปลื้มใจให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างยิ่ง

ช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกสู่ตลาด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จ.ศรีสะเกษ จึงเปิดแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีกัณฑ์ 61” ที่สวนทุเรียน นายบัวเรียน อรุณเรืองฐาน 1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล หมู่ที่ 16 ต.ภูเงิน อ.กัณฑ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี สมเกียรติ ศรีชิว นายอำเภอกัณฑ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ซึ่ง อ.กัณฑ์ ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.กัณฑ์

งานนี้นายอำเภอกัณฑ์ได้ปั่นขึ้นไปบนต้นทุเรียนภูเขาไฟ เพื่อที่จะตรวจสอบดูว่า ผลทุเรียนภูเขาไฟลูกใหญ่ที่ห้อยอยู่นั้น ใกล้สุกพร้อมที่จะออกสู่ท้องตลาดได้แล้วหรือไม่ โดยนายอำเภอ



กัณฑ์ได้ปั่นต้นทุเรียนขึ้นไปอย่างทุลักทุเล จากนั้นได้ใช้ไม้เคาะลูกทุเรียน แล้วแจ้งแก่ผู้มาร่วมพิธีแถลงข่าวทุกคนว่า ทุเรียนลูกนี้ใกล้จะสุกแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะกินได้ และพร้อมที่จะนำออกขายในท้องตลาด สำหรับบ้านป่าโมง หมู่ 16 ต.ภูเงิน อ.กัณฑ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นชุมชนเป้าหมายเส้นทางท่องเที่ยวชม ผลไม้ดินภูเขาไฟเงาะ ทุเรียน สะตอ สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ใครสนใจทะเบียนรถสวยมาทางนี้ ประจัญ ปรสิษฐ์กุล พ่อเมืองพะเยา และขนส่งจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดพะเยา บริเวณลานตรงข้ามเรือนโบราณกวีานพะเยา โดยสำนักงานขนส่งจังหวัด กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคม ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา เพื่อหาเงินเข้าเป็นรายได้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเงินกองทุนมีไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถเก๋ง รถแวน และรถกระบะ 4 ประตู หมวดอักษร กฉ จำนวน 301 หมายเลข สำหรับรูปแบบป้ายทะเบียนของจังหวัดพะเยา ที่เข้ารับการประมูลในครั้งนี้ เป็นภาพกราฟิกที่มีสีสันสวยงาม รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

ขนส่งจังหวัดพะเยากล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม





# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14672

Col.Inch: 110.99 Ad Value: 172,034.50

คอลัมน์: จับข่าวเอมมาย่า

หน้า: 7(ล่าง)

PRValue (x3): 516,103.50

คลิป: สีสี่

ประมุขหมายเลขทะเบียนรถสวย ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม เพื่อร่วมกันสมทบทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป

ยโสธรเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดย **วีระวัฒน์ วงศ์วงศ์ไว** รองพ่อเมืองยโสธร เปิดกิจกรรม big cleaning day รวมพลังจิตอาสา **“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”** พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวิมานพญาแถน เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และยังเป็นโอกาสอันดีที่จิตอาสา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมพัฒนาจังหวัดยโสธรไปพร้อมกันด้วย



“วีระวัฒน์” เผยว่า การจัดงานบุญบั้งไฟปี 2561 ขณะนี้มีความพร้อม 90% แล้ว ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร สถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาดูขบวนแห่ และการจัดกิจกรรมที่วิมานพญาแถน ที่มีทั้งการตั้งโชว์บั้งไฟโบราณ การจัดแสดงสินค้าโอท็อป และการแสดงแสง สี เสียง สื่อมผสม เรื่องตำนานบุญบั้งไฟ ทั้งนี้ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ในวันที่ 9-13 พฤษภาคม นี้

อุทัยธานีจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 8 ที่วัดประทุมทอง ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี **สมพงษ์ สารภูษิตลันต์** นายอำเภอหนองฉาง เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอหนองฉาง โดยได้ร่วมกับส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาอำเภอหนองฉาง ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคี

โดยโครงการดังกล่าวจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม โดยครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน ที่วัดประทุมทอง ร่วมกันหาสับันโดวัด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ และตัดหญ้าภายในบริเวณวัด



พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 5,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประมงอำเภอหนองฉาง

และร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 900 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จำนวน 500 ต้น และแขวงทางหลวงชนบทสนับสนุนต้นไม้จำนวน 300 ต้น ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระแหง

เริ่มแล้วงานเทศกาลสับประรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 จ.ราชบุรี โดย **วิสาห์ พูลศิริรัตน์** รองพ่อเมืองราชบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเปิดงาน ที่เวทีกลางศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก เป็นการ



ส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีการนำพืชผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป โดยเฉพาะสับประรดหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งสับประรดของอำเภอบ้านคาจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นพืชที่มีคุณลักษณะเฉพาะจากสภาพภูมิประเทศ ทำให้สับประรดบ้านคามีรสชาติ หอมหวาน อร่อย ไม่กัดลิ้น

ด้วยคุณลักษณะเฉพาะนี้ ทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI กลายเป็นผลไม้ที่ได้รับมาตรฐานมีคุณภาพดีและขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี และยังได้รับคำชมจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมสับประรดแปลงใหญ่ที่ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา ว่าเป็นสับประรดที่มีคุณภาพดีที่สุดในภาคตะวันตก



## เวทีสาธารณะ: ขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ)

อา

บเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ  
แก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อ  
สังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ในวันที่ 10 พ.ค.  
61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องออร์โกลัวที่  
108 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุวัจน์ ทัศนียุทธนะ  
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

นายประยงค์ ดอกกล้าโย ที่ปรึกษาขบวนการ  
ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ระบุว่า การ  
ประชุมในวันนี้มีเรื่องที่น่าพอใจหลายเรื่อง คือ 1.ได้  
รับแจ้งจากประธานว่ามีการนำเรื่องที่ติดขัดเข้าสู่การ  
พิจารณาของ ครม.ในวันอังคารที่ผ่านมา โดย ครม.รับ  
ทราบ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 กระทรวง  
เร่งรัดการแก้ปัญหาให้พีมูฟ ถือเป็นครั้งแรกในรัฐบาล  
นี้ที่มีการหารือ และสั่งการใน ครม.

2.ท่าทีของประธานก็เป็นมิตร ตอบสนองข้อเรียกร  
ร้อง มีการสั่งการเป็นมติหลายกรณี โดยเฉพาะกรณีเร่ง  
ด่วน ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน เช่น กรณีการทบทวน  
แผนแม่บทฯ ในทางทวนคืนผืนป่า ที่มีการสั่งการให้กระ  
ทรวงทรัพยากรฯ กับ กอ.รมน. ดำเนินการ กรณีการ  
จัดที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจ  
แม่สอด 6 ราย แทนการจ่ายค่าชดเชย ได้มอบหมายให้

# ในความเคลื่อนไหว 'พีมูฟ'

3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ  
กระทรวงการคลัง จัดหาพื้นที่ชดเชย

3.เรื่องที่ติดขัดคือเรื่องโฉนดชุมชน มีการนำ  
เรียนรองนายกฯ ประวิตร และมีการเดินทางไปสำนัก  
งานโฉนดชุมชน โดยมีการเดินทางไปนำร่อง และ  
พื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 486 พื้นที่

4.กรณีกระทรวงมหาดไทยมีการเร่งรัดการ  
แก้ไขปัญหา ใน 6 วันที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาได้  
2 กรณี จาก 46 กรณี

อย่างไรก็ตาม พีมูฟก็กังวลว่าหากมีการยุติการ  
ชุมนุมก็อาจเกิดปัญหา กรณีการนำเรื่องที่รับปากไว้  
แล้วเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ก็ต้องติดตามว่ามี  
การดำเนินการหรือไม่ กรณีกระทรวงทรัพยากรฯ ที่  
ไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ไม่มีแผนงานที่  
ชัดเจน ยังอ้างกฎหมายก็ต้องติดตามกันต่อไป

ทั้งนี้ มติที่ประชุมระบุเบื้องต้น **ในกรณีธนาคาร  
ที่ดิน** สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.)

1.ให้ บจธ.ดำเนินการไปก่อนจนกว่า พ.ร.บ.จะ  
ออก ไม่รวมกับ ธ.ก.ส. 2.การเสนอ พ.ร.บ.ต้องเปิด  
รับฟังความเห็นร่วมกัน 3.การปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย 4.การพิจารณาพื้นที่  
นำร่อง และบัญชี 2 จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนเข้าร่วม  
พิจารณาด้วย

**กรณีโฉนดชุมชน** 1.ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
ปัญหาอุปสรรคที่พีมูฟนำเสนอ 2.เห็นชอบให้นำเรื่อง  
เสนอรองนายกฯ ประยุทธ์ ผ่านรองนายกฯ เรื่องการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการ และการดูแลพื้นที่ 486 ชุมชน เพื่อให้  
พิจารณา



**กรณีแผนแม่บทฯ ป่าไม้** ประธานสรุปมอบให้  
กอ.รมน. และกระทรวงทรัพยากรฯ (ทส.) จัดเวทีสร้าง  
การรับรู้ ความเข้าใจ คลี่ข้อเท็จจริง ร่วมกับขบวนการ  
ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

**กรณีชาวเล** ประธานสรุปเห็นชอบ 1.มหาด  
ไทยเดินทางไปทำงาน ตามข้อตกลง และตามผลการ  
ทำงานกรรมการชาวเล 2.การตั้งกรรมการอำนวยความสะดวก  
ตามมติ ครม. จะนำเรียนนายกฯ 3.กรณีผ่อนปรน  
หากินในทะเล จะสรุปผล รายงานนายกฯ และ  
กระทรวงทรัพยากรฯ ทำบันทึกสั่งการหน่วยปฏิบัติ 4.ส่วน  
กรณีชาวเล ที่ถูกนำหน้ากรมอุทยานจะประสานพื้นที่  
เพื่อดูข้อเท็จจริง และนำไปสู่การพิจารณา ประสาน  
กับพนักงานสอบสวน เพื่อผ่อนปรนต่อไป

**กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก** (แม่สอด) 6 ราย  
การจัดที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเขต  
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 6 ราย ที่ไม่มีความประสงค์จะ  
เอาเงินชดเชยเยียวยา ผลการเจรจาได้มอบหมายให้ 3  
กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ

กระทรวงการคลัง จัดหาพื้นที่ชดเชย

11 พ.ค.2561 ที่หน้ากระทรวงการคลัง ซึ่ง  
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ฟิวฟ) ปัก  
หลักชุมนุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยกับรัฐบาล ได้มี  
เวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง “การเคลื่อนไหวเพื่อ  
สร้างความเป็นธรรม” โดยมี รศ.ดร.ณัฐพงศ์  
จิตนิรัตน์ ตัวแทนสมัชชาประชาชนภาคใต้  
เป็นผู้เข้าร่วมเวที

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ กล่าวว่า จุดสำคัญ  
ของการปฏิรูปคือการแก้ไขปัญหาความ  
เดือดร้อนของคนจน รัฐบาลปฏิเสธการ  
แก้ไขปัญหาไม่ได้ ถ้าไม่แก้ปัญหาคคนจน  
เราจะเปลี่ยนผ่านสังคมได้อย่างไร การ  
เคลื่อนไหวของฟิวฟน่าสนใจ เสนอทาง  
เลือกในการแก้ไขปัญหา มีพื้นที่รูปธรรมการจัดการ  
ที่ดินและทรัพยากรจำนวนมาก มีการแก้ไขปัญหาด้วย  
ฐานข้อมูลที่หนักแน่น มีการต่อสู้ทางนโยบาย ผลัก  
ดันการกระจายการถือครองที่ดิน คนส่วนใหญ่ของ  
ประเทศได้ประโยชน์ เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์  
เชิงอำนาจ ให้คนจนปรากฏในสังคม

ช่วงค่ำวันที่ 11 พ.ค. พล.อ.ณัฐพล นาค  
พาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ทีมงาน พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเจรจากับ  
กลุ่มฟิวฟ โดยเสนาธิการทหารบกเสนอว่า

1.จะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประสาน  
งานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน 2.จะเสนอให้ กรม.มีมติ  
คุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน 486 พื้นที่ และพื้นที่สมาชิก  
ฟิวฟในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา 3.แต่งตั้ง  
อนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา ภายใต้ คณะ  
กรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปนโยบายรัฐบาล กขป.5 และ  
4.จะดำเนินการ ช้อ 1-3 พื้นที่ เมื่อฟิวฟกลับบ้าน เนื่องจาก  
จากไม่กล้านำเรียนนายกรัฐมนตรียกยังมีชุมนุม.





# อัญชุลี ไชยรินทร์

## เศรษฐิกิจพอเพียงตอบโจทย์ชีวิตที่สุด

### Slow Life

เรื่อง : วรสาร รัตติกอ

ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนในหลายสาขาอาชีพได้น้อมนำมาปฏิบัติจนสามารถตอบโจทย์ความสุขในชีวิตได้อย่างแพร่หลาย “ครูนิด-อัญชุลี ไชยรินทร์” ครูอาสาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จ.ลพบุรี เป็นคนหนึ่งที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรมาได้ประมาณ 2 ปี ได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงในแบบที่ต้องการ คือ นอกจาก

ตัวเองและครอบครัวจะมีความสุขแล้วยังได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่น ตลอดจนชุมชน สังคม ประเทศชาติด้วย

### จากอาจารย์มหาวิทยาลัยหันมาสนใจเกษตร

แบ็กกราวด์ของครูนิดต้องบอกว่าไม่ใช่ชาวนาบ้านธรรมดา แต่เธอเคยเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยมาประมาณ 7 ปี จึงได้ลาออกมาทำเกษตรกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา (ในหลวงรัชกาลที่ 9) โดยความสนใจในการทำเกษตรได้เริ่มก่อตัวขึ้นในปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ จากการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวภาคอีสานและได้เห็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวอินทรีย์ที่จังหวัดแห่งหนึ่งแล้วเกิดความสนใจ “ปีที่น้ำท่วมใหญ่ยังเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสยาม แล้วช่วงน้ำท่วมนั้นก็ให้หยุดยาว จึงถือโอกาสไปเที่ยวภาคอีสาน ได้ไปเห็นชาวบ้านในจังหวัดหนึ่งรวมกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวมะลิ เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากโดยขายข้าวให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้วย ตอนนั้นก็โลกร่มละ 200 บาท เห็นชาวบ้านทำเลยเกิดไอเดียอยากปลูกเองที่บ้านมีที่นาอยู่ 8 ไร่ แต่ปล่อยให้เขาเช่าทำนาเคมี ก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องทำเอง พอกลับจากอีสานก็ไปบอกคนเช่าว่าอีก 2 ปีจะขอทำนาเองแล้ว ระหว่างรอก็หาเวลาไปเรียนปลูกข้าวอินทรีย์ที่ข้าวขวัญสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี กับอาจารย์เดชา ศิริ





ภัทร ผู้อำนวยการมูลนิธิข้าวขวัญ 3 วัน พอได้ไอดี

เหตุผลที่ต้องเรียนเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลย เพราะเวลาเกือบ 20 ปีได้ทำตัวเองทำงาน หาเงินเรียนจนได้มาเป็นอาจารย์สอนก็อยู่ในเมืองตลอด จึงไม่มีความรู้เรื่องปลูกข้าว พอครบสัญญาเช่า 2 ปีก็เลยมาปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมด 8 ไร่ แต่ผลผลิตได้ไม่เยอะเพราะทำครั้งแรก ก็เอาไว้กินและเอามาแบ่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ติดอกติดใจ เราเองก็ตั้งใจ ถึงไม่ดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นครั้งแรก"

ครูนิศบอกว่า ช่วงที่ทำนาปลูกข้าวต้องเที่ยวไปเที่ยวกลับกรุงเทพฯ-ลพบุรีบ่อย แต่ก็ไม่บ่อยเท่ากับการสวมบทบาทเป็นชาวนามือถือ กล่าวคือจะส่วนใหญ่จะโทรไปถามทางบ้านบ่อยๆ เช่น โถนหรือย้ง หว่านหรือย้ง เกี่ยวข้าวหรือย้ง เนื่องจากบางครั้งก็ไม่สามารถเดินทางไปทำด้วยตัวเองได้เพราะติดภารกิจสอนหนังสือ

"ปลูกข้าว 2 ปีก็มองถึงการลาออกจากการเป็นอาจารย์สอน เพื่อที่จะไปเป็นเกษตรกรเต็มตัว แต่ตอนนั้นรู้สึกกังวลอยู่เหมือนกัน คือเป็นอาจารย์สอนก็ดีแล้ว ถ้าลาออกไปจะรอดไหม จะมีเงินหรือเปล่า แล้วจะอยู่อย่างไร พอดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสิริธรรมธรรมชาติ ปัจจุบันเป็น รพ.เกษตรและสหกรณ์) แนะนำว่าอย่าเพิ่งลาออก ถ้าอยากทำเกษตร

จริงๆ ให้ไปเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับอาจารย์ยักษ์ ที่ศูนย์ศึกษาระบบธรรมชาติมาบฉ่อง จ.ชลบุรี ก่อนแล้วค่อยลาออก"

## เรียนรู้อะไรกับพอเพียงกับอาจารย์ยักษ์

จากนั้นเธอก็หาโอกาสไปเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพึ่งพาตนเอง ที่ศูนย์ศึกษาระบบธรรมชาติมาบฉ่อง ซึ่งจะมีฐานให้เรียนรู้ทั้งหมด 9 ฐาน ประกอบด้วย ฐานคนรักแม่ธรณี คนรักน้ำ คนรักข้าวแม่โพสพ คนเอาถ่าน คนรักสุขภาพ คนมีไฟ คนมีน้ำยา และฐานคนติดดิน โดยเธอจะเน้นไปที่ฐานคนรักสุขภาพและคนมีน้ำยา เรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์

"นิศอบรมเป็นรุ่นที่ 433 เป็นเวลา 5 วัน บอกเลยว่ามันแก้ความกังวลที่อยู่ในใจเราที่เคยมีได้หมดเลย การอบรมที่นี้ทำให้เราได้เพื่อนมากมาย เป็นรุ่นเด็กกว่าเราเยอะด้วย อันที่สอง ได้องค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ความสุขในชีวิต ได้เจอ พี่เจิน จันโต เจออาจารย์ยักษ์ ที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้เจริญรอยตามอย่างศรัทธา หลังจากนั้นประมาณ 6 เดือน จึงลาออกจากอาจารย์มหาวิทยาลัย กลับมาลุยทำเกษตร ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกสมุนไพร ไปพร้อมกับการศึกษาข้อมูลการทำเกษตรของอาจารย์ยักษ์จากยูทูบ รวมทั้งไปลงพื้นที่จริงของคนทำเกษตรตามแนวทางของศาสตร์พระราชาแล้วประสบความสำเร็จหลายต่อหลายคน"

เธอเล่าว่า การได้พูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนทำเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่ประสบความสำเร็จหลายๆ คนในพื้นที่ จ.ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดต่างๆ นั้น ทำให้เกิดแรงบันดาลใจมหาศาลและพร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ในเส้นทางนี้ ที่สำคัญเธอ

เชื่อมั่นว่าศาสตร์พระราชาสามารถทำให้มีชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืนตามที่ต้องการ

"พอลาออกมาก็มาอยู่ 2 แปลงซึ่งอยู่หลังบ้าน ทำเป็นแปลงทดลองปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพรหลายอย่าง ทำเองหมด ส่วนที่นา 8 ไร่ ก็ยังปลูกข้าวอยู่ ช่วงที่ทำนั้นเป็นช่วงที่บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิศึกษาระบบธรรมชาติ พร้อมภาคีเครือข่ายกำลังเดินทางไปฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปี 4 มุ่งสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าสักโมเดลในพื้นที่ห้วยกระแตก จ.ลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ตอนนั้นทางโครงการฯ พยายามรวมคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำเรื่องนี้ และนึกถึงในกลุ่มนั้นด้วย ปรากฏว่างานอาจารย์ยักษ์พาคนปั่นจักรยานประมาณ 200 กว่าคนมาเยี่ยมมาที่บ้าน มาดูแปลงของเราคุยกับคุณตาอย่างออกรส ณ เวลานั้นนึกรู้สึกที่เราไม่ได้ทำคนเดียวจากนั้นหนึ่งปีถัดมานิดเดียวปรับที่นา 8 ไร่ ทำเป็นโคกหนอง นา ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่ลาออกมาทำเกษตรทางครอบครัวไม่เห็นด้วย แต่พอเขาเห็นเราทำจริง ก็ไม่มีใครคัดค้านแถมมาช่วยกันทำอีกต่างหาก"

## วิทยากรครูอาสาสอนเรื่องการแปรรูป

ด้วยความที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องการ





แปรรูปสมุนไพรธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งของกินและของใช้ เช่น แปรรูปมะกรูด มะนาว ที่ทำได้ในสวนเป็นยาสีฟัน ยาสระผม สบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาอเนกประสงค์ ทำให้ครุฑมีบทบาทหน้าที่สำคัญ โดยเป็นวิทยากรครูอาสาในกลุ่มเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติ ทุกครั้งที่เครือข่ายมีการจัดงาน ไม่ว่าจะจัดที่ไหน จังหวัดอะไร เธอมักจะไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการแปรรูปอยู่เสมอ

“เมื่อก่อนเวลาใช้ยาสระผม โลชั่น ยาสีฟัน ต้องซื้อในห้างหมดเลย ไม่เคยคิดว่าของพวกนั้นมันทำเองได้ พอมาเรียนกับอาจารย์ยักษ์ที่มานั่งเรื่อง สบู่ ยาสีฟัน

ยาสระผม น้ำยาล้างจาน ทำเองหมดเลยคะ ทำง่ายด้วย วัตถุดิบที่ทำก็เอามาจากสวนที่เราปลูก คุณภาพก็ดี ใช้ดี แถมประหยัดด้วย ซึ่งมันตอบโจทย์ชีวิตตามหลักที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนเลย คือ หลักการพึ่งพาตัวเอง

ของแปรรูปต่างๆ นิดจะทำให้คนในครอบครัวใช้ก่อน จากนั้นก็ทำไปแจกบ้านข้างๆ เป็นการแบ่งปันตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนว่า เราให้ก่อนแล้วจะได้รับความสุขกลับมาและได้มากกว่าที่ให้อีก นิดเชื่อพระองค์หมดใจ ทำตามแล้วรู้สึกใจทุกอย่าง วันนี้ทำต่อไป ทำเป็นวิถีชีวิต ทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขมาก ถึงจะเป็นงานที่หนักและเหนื่อยนะ แต่ข้างในมันสุข แล้วเราไม่มีความสุขคนเดียว คนในครอบครัวก็สุข คนอื่นก็สุข เพราะเรามีแล้วแบ่งปัน ที่สำคัญเราทำประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชนตลอด” ครุฑนิต กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับใครที่อยากจะไปเห็นสิ่งที่ครุฑนิตทำ วันที่ 27 พ.ค.นี้เธอจะจัดกิจกรรมปันแรงปันรู้ที่สวนครุฑนิต (สวนของเธอ) ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยจะมีเพื่อนๆ เครือข่ายคืนป่าสักและจากหลายจังหวัด คาดว่าประมาณ 50 คน มาช่วยกันปลูกต้นไม้ (ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) ทำหัวคันทาทองคำในพื้นที่ 8 ไร่ ที่ได้ปรับเป็นโคก หนอง นา โมเดลตามศาสตร์พระราชา พร้อมกันนี้ยังมีคนรุ่นใหม่หลายคนในกลุ่มกลับมาดำเนินชีวิตตามวิถีกิจกรรมธรรมชาติจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยกันอีกด้วย PT

# ยกกระดับเกษตรกรแปรรูป

## เพิ่มช่องจำหน่ายตรงผ่านไปรษณีย์

ร.ก.ส.จับมือไปรษณีย์ไทย ยกกระดับสินค้าเกษตรแปรรูป เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยไปรษณีย์ไทย บริหารจัดการระบบคลังสินค้า แล็ดตาสี้ออกออนไลน์ สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรม

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนถึงสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ทั้งในด้านวางแผนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมทั้งการสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรไทย โดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่แน่นอน ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายอภิรมย์กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และลูกค้าเอสเอ็มอี หัวขบวนในการพัฒนาคุณภาพการผลิตรวบรวม จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย นำมาบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าก่อนนำส่งจำหน่ายสู่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูปให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ควบคู่กับจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้และร่วมสนับสนุนสินค้าที่มาจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรม

“การร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีซึ่งจะนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภค ดังตัวอย่างสินค้าคุณภาพที่เป็นที่นิยม เช่น ข้าว A-rice ลำไยอบแห้ง และแม็กคาเดเมีย เป็นต้น โดยธ.ก.ส.จะทำหน้าที่ประสานกับบริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกร และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการบริหารจัดการระบบคลังสินค้า และแล็ดตาสี้ออกออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป” นายอภิรมย์กล่าว

นางสมร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ ครอบคลุมถึงความร่วมมือใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูปจากการเกษตร และสถาบันเกษตรกร การเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผ่าน [www.thailandpostmart.com](http://www.thailandpostmart.com) การจัดส่งสินค้าการเกษตรให้แก่ ธ.ก.ส.ในราคาพิเศษ ภายใต้วางความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตของตนได้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดส่งไปยังผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ



# ปิดทองหลังพระ: สืบสานงานของพ่อ



## เรื่องดี ที่ต้องเล่า

✓ สุทธพงษ์ กำหนตไธเน่

แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นั้นมีมากมายหลายพันโครงการทั่วประเทศ เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ได้รับการเชิดชูในระดับโลก

ในปัจจุบัน มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ได้สานต่องานด้านการพัฒนาของพระองค์ท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทางโครงการพระราชดำริ ส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพ ประชาชนรวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย และหนึ่งในพื้นที่ซึ่งมูลนิธิปิดทอง

หลังพระเข้ามาต่อยอด ก็คือ จ.อุดรธานี

**วัฒนา พุฒชาติ** ผวจ.อุดรธานี บอกว่า จ.อุดรธานีไม่มีน้ำจากภายนอกไหลผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัด แต่น้ำฝนที่ตกใน จ.อุดรธานี จะไหลออกไปในพื้นที่อื่น จ.อุดรธานีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 44 โครงการ ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำโครงการสุดท้ายของพระองค์ ดำเนินการในพื้นที่ อ.กุดจับ ขณะที่โครงการอื่นๆ ยังต้องต่อยอด นำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งอุดรธานีมีโครงการปิดทองหลังพระนำแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างใน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเป็นเจ้าของ เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา มากระตุ้นให้เกิดกิจกรรม เป็นต้นแบบที่อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายเนื่องในพระราชดำริ

ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการต่อยอดการพัฒนาสะท้อนจากคำบอกเล่าของ **เสวต จันทรหอม** ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พื้นที่โครงการนำร่อง “ปิดทองหลังพระ” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนกลายเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ต่อยอดขยายออกไปยังพื้นที่อื่น

ผู้ใหญ่เสวต บอกว่า อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จกลับไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะไม่มีระบบส่งน้ำ



และการบริหารจัดการน้ำ ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแคว้น น้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร ผลผลิตไม่ได้ผลดี ไม่มีรายได้ก่อนนาและหลังนา ทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ

**“ปิดทองหลังพระมาคุยกับชาวบ้าน เรื่องราวของ ศาสตราจารย์ราชา เรื่องเข้าใจ-เข้าถึง-แล้วจึงพัฒนา เรื่องการระเบิดจากข้างใน คือหมู่บ้านต้องการอะไร และพาชาวบ้านไปดูงานปิดทองหลังพระที่ จ.น่าน**



ทำให้เกิดการพูดคุยเก็บข้อมูล หาสาเหตุของปัญหา จนไปถึงการหาทางแก้ไข ชาวบ้านใช้เวลา 5 เดือน ลงมือทำตามสิ่งที่เราคิด มีปิดทองหลังพระนำวิชาการ มาออกแบบ พร้อมให้วัสดุอุปกรณ์ อบต.สนับสนุน คำน้ำมันเชื้อเพลิง อบจ.สนับสนุนเครื่องจักร โดยมีแรงงานทั้งหมดจากชาวบ้าน”

จากการเริ่มต้น บ้านแสงอร่ามเก็บน้ำในอ่าง ห้วยคล้ายได้มากขึ้น กำหนดให้เป็นแหล่งสงวน พันธุ์ปลา มีอ่างฯ พวง 3 แห่ง ช่วยดักน้ำไม่ให้ไหลทิ้ง

ยกระดับน้ำสูงกว่าท้องนา ยังเป็นแหล่งอาหารชาวบ้าน มีท่อส่งน้ำไปถึงไร่นา ไม่ต้องเสียเงินค่าน้ำมันสูบน้ำ และมีกตึกที่เป็นธรรม

ปัจจุบันนอกจากการเกษตรในฤดูฝนที่ได้ผลผลิต มีคุณภาพแล้ว ก็ยังมีน้ำเพียงพอปลูกพืชฤดูแล้ง อาทิ ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน ปอเทืองเก็บเมล็ด และพืชผัก นานาชนิด ส่งผลให้แรงงานเดินทางกลับบ้าน หนี้สิน ครัวเรือนลดลง หลายครอบครัวปลดหนี้ ที่เป็นหนี้เหลือ อยู่ก็ไม่มีหนี้เพิ่ม

ผลสำเร็จจากบ้านแสงอร่าม เป็นต้นแบบให้กับ พื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านหนองอ้อ อ.หนองบัวซอ **สง่า พิมพ์ศรี** นายก อบต.หนองอ้อ บอกว่า นำตัวอย่างจาก “บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม” มาเป็นต้นแบบในเรื่องการ ร่วมมือซ่อม-บริหารจัดการน้ำ และดำเนินชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ไปเห็นบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ได้ขอให้ปิดทอง หลังพระมาช่วยชาวบ้านที่ห้วยตาดฆ่าด้วย โดย อบต. หนองอ้อ ได้เข้ามาสนับสนุนในหลายส่วนด้วย ทำให้ ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม อบต.เองก็ร่วมต่อยอด จัดเป็น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตั้งเป็นกลุ่มแพให้เช่า จัดร้านค้าให้ชาวบ้าน สร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 3 ปี จาก แพ 10 หลัง เพิ่มเป็น 30 หลัง ปี 2560 ที่ผ่านมา สร้างรายได้ 5 แสนบาท นำมาทำถนนคอนกรีต จากชุมชนจนถึงตัวอ่างฯ สร้างห้องน้ำให้เพียงพอ ชาวบ้านพอใจมากจากรายได้ที่เกิดขึ้น”

นี่คือส่วนเสี้ยวเพียงเล็กน้อย จากพระราชกรณียกิจ มากมายมหาศาลที่สิ้นเกล้ารัชกาลที่ 9 พระราชทาน ไว้ให้แก่แผ่นดินไทย ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมกันสืบสานการ พัฒนาต่อไป ■



# มองโกเลียสนใจฝนหลวง ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษางาน

## นำไปแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ทะเลทรายโกบี หวังช่วยเพิ่มปริมาณฝน

อธิบดีกรมฝนหลวงฯเตรียมปรับปรุงสนามบินทำใหม่  
จ.จันทบุรี เร่งด่วนให้แล้วเสร็จปีหน้า ใช้งบ 83 ล้านบาท  
เผยทางการมองโกเลีย ขอศึกษาเทคนิคฝนหลวง  
ช่วยแก้ความแห้งแล้ง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง  
จันทบุรี สนามบินทำใหม่ ➡ ต่อ : ฝนหลวง - หน้า 10

### ฝนหลวง

จ.จันทบุรี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
พร้อมทั้งนายวิฑูรย์ ศรีนาม ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมในพิธีรับ  
มอบน้ำแข็งแห้งจากบริษัทบางกอก  
อินดัสเทรียสแก๊ส จำกัด จำนวน 70 ตัน  
มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็น  
ส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธาน  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ  
เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ  
ฝนหลวงทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยทุกปี  
ใช้น้ำแข็งแห้งประมาณ 600 ตัน ซึ่งถูกนำ  
มาใช้ในขั้นตอนโจมตีได้ฐานก่อนเมฆ ขึ้น  
ตอนที่ 4 เพื่อดึงกลุ่มเมฆให้ตกลงสู่พื้นที่  
เป้าหมาย เป็นตัวเพิ่มปริมาณน้ำฝน เร่งอัตรา  
การตกของฝนและช่วยระยะเวลาในการตก  
ของฝนยาวนานขึ้น ช่วยพื้นที่เกษตรแก้ไข

วิกฤตการณ์ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำและ  
สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า

นายสุรสีห์ กล่าวว่านายกฤษฎา  
บุญราช รมว.เกษตรฯได้ให้ความสำคัญ  
มากเรื่องเพิ่มผืนป่าต้นน้ำเพื่อสร้าง  
ความชื้นสัมพัทธ์ให้มากขึ้นเพื่อต่อการ  
ทำฝนหลวง จะมีการลงนามเอ็มโอยู  
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
โครงการไปรษณีย์เพื่อพัฒนา  
แอปพลิเคชัน ดาวโหลดรูปภาพปักหมุด  
พื้นที่ไปรษณีย์พื้นที่ ปลูกต้นไม้ไว้ไป  
ตามดูได้ในปีต่อไปติดตามความเจริญ  
เติบโตของป่าไม้ พร้อมกันนี้ดำเนินการ  
ปรับปรุงสนามบินทำใหม่ ให้แล้วเสร็จ  
ภายใน 1 ปี ซึ่งงบประมาณ 83 ล้านบาท  
ภายหลังที่ได้ประชุมร่วมกันกับกองทัพ  
อากาศ กองทัพอากาศ การทำอากาศยาน เมื่อ  
วันที่ 30 เม.ย. มีมติปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  
ได้มองในแง่ความปลอดภัยในการใช้งาน  
รวมถึงมีความจำเป็นต้องใช้งานด้านปฏิบัติการ  
การฝนหลวงทุกปี ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกลาง ที่

สวนผลไม่ต้องการใช้น้ำมาก และทำฝน  
หลวงให้กับภาคตะวันออกมีหลายจังหวัด  
เป็นพื้นที่อับฝน

นายสุรสีห์ กล่าวว่าสนามบิน  
นี้มีพื้นที่รันเวย์เป็นดินลูกรังบดอัดแน่น  
ประสบปัญหาเป็นฝุ่นในฤดูแล้งและสิ้นใน  
ช่วงหน้าฝน ที่ผ่านมามีต้องใช้หนักบินชุด  
เดิมที่เชี่ยวชาญคุ้นเคยกับสภาพสนามบิน  
โดยจะปรับปรุงรันเวย์ลาดแอสฟัลติกส์  
เพิ่มระยะทางทั้งหมด จาก 1.50 พันเมตร  
เป็น 1.3 พันเมตร เพิ่มระยะวิ่งจาก 980  
เมตร ที่รองรับได้เฉพาะเครื่องบินขนาดเล็ก  
รุ่นคาราเวน เพื่อให้เครื่องบินขนาดกลาง  
รุ่นคาซ่าลงได้โดยขยาย 1.2 พันเมตร

“ดำเนินการปรับปรุงส่วนแท็กซี่  
รันเวย์ ทางวิ่ง ทางเข้าและลานจอด ระบบ  
ไฟสนามบิน รวม 83 ล้านบาท ตามรายละเอียดเบื้องต้น มติที่ประชุม ดำเนินการ  
ไปออกแบบ จะขอความร่วมมือจากกรม  
ทำอากาศยาน มีความเชี่ยวชาญด้านออกแบบ  
สนามบิน ทั้งนี้กรมฝนหลวงฯมีการกิจใช้  
สนามบินแห่งนี้ ให้กรมไปพิจารณาเงิน  
เหลือจ่าย หากไม่พอเสนอเข้ากรม.ของบ  
กลางเพิ่ม โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.  
เกษตรฯมาช่วยดูแลการปรับปรุงสนามบิน  
ทำใหม่ ตั้งแต่ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่  
ภาคตะวันออก เห็นว่าดำเนินก่อสร้างปีนี้  
ภายในปีหน้าแล้วเสร็จ โดยสนามบินนี้  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยพระองค์ท่านได้  
ทรงริเริ่มมาทำฝนหลวง จากที่ชาวสวนผล  
ไม้ถวายฎีกาขอฝน พระองค์ให้มาตั้งหน่วย  
ฝนหลวง ปี 2515 ได้สำเร็จซึ่งชาวสวน  
ชาวผลไม้ ได้ถวายทุนทรัพย์จัดซื้อเครื่อง  
บินด้วย”นายสุรสีห์ กล่าว

นอกจากนี้ในอนาคตอาจมีแผน  
เฟสสองพัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์  
จะมีขั้นตอนพิจารณาศึกษาผลกระทบ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13532

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 58.09

Ad Value: 52,281

PRValue (x3): 156,843

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มองโกเลียสนใจฝนหลวง ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษางานนำไปแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทะเลทราย...

สิ่งแวดล้อม ปริมาณความคุ้มทุน ขยาย  
รันเวย์ ไปอีกมุม ไม่กินพื้นที่ชาวบ้านโดย  
พื้นที่ทั้งหมด 830 กว่าไร่ หากพัฒนาต้อง  
สร้างห้องบังคับการบิน และอาคารผู้โดยสาร  
เพื่อรองรับเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาค  
ตะวันออก หรืออีอีซี

อธิบดีกรมฝนหลวงฯกล่าวว่าใน  
วันที่ 14 พ.ค.นี้เจ้าหน้าที่ระดับสูง และระดับ  
ผู้ปฏิบัติ เกี่ยวข้องการทำฝนเทียมของ  
ประเทศมองโกเลีย จะมาไทยและเข้าเฝ้าฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯขอศึกษาการทำ  
ฝนหลวงสูตรพระราชทาน ในขั้นตอนก่อน  
เลี้ยงเมฆให้อ้วนเพื่อเพิ่มปริมาณเมฆและฝนตก  
มากขึ้น โดยมองโกเลียมีฝนตกน้อยเพียงปีละ  
200-400 มม.รวมทั้งมีสภาพพื้นที่ทะเลทราย  
โกบี ที่ผ่านมามองโกเลียใช้การทำฝนแบบเมฆ  
เย็นโจมตีด้วยจรวด





## ธุรกิจพริกเขียวมันส่งออกมาเลเซีย



**พ**ลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นจุดขาย และจุดแข็งของประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังคำกล่าวที่ว่า “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” แต่ลำพังแค่ “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” เพียงอย่างเดียวก็อาจไม่พอสอดต่อ ยอดให้เรามีผลผลิตอย่างอื่นเข้ามาเสริมด้วย ไปดูที่คาบสมุทร

สทิงพระ จ.สงขลา พื้นที่อุ้งข้าวอุ้งน้ำของ จ.สงขลา ขณะนี้มีการพลิกฟื้นนามาปลูกพริกเขียวมัน ที่กำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้าใน

คาบสมุทรสทิงพระ

โดยเฉพาะ อ.ระโนด

และ อ.กระเสidents เพราะเป็นการปลูกส่งออกไปยังตลาดมาเลเซีย ซึ่งมีความต้องการสูงมาก และมีออร์เดอร์สั่งซื้อพริกเขียวมันที่ปลูกในพื้นที่ จ.สงขลา ทุกวันวันละ 15-20 ตัน เนื่องจากชาวมาเลเซียนิยมทานพริกแต่ไม่ชอบทานพริกเผ็ด “พริกเขียว



มัน” ของชาวบ้านในคาบสมุทรสทิงพระ จึงเหมาะสมเพราะรสชาติที่ไม่เผ็ดและถูกปากเพื่อนบ้านอย่างชาวมาเลเซีย

ทำให้ขณะนี้เกษตรกรชาวมาเขี้ยวใน อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ ได้พลิกผืนนาหันมาปลูกพริก

เขียวมันกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน จะเป็นฤดูพริกของทางภาคใต้

เกษตรกรชาวสวนพริก ถึงขั้นต้องจ้างแรงงานที่เป็นชาวบ้านเร่งเก็บพริกเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อพริกเขียวมันและส่งออกไปขายที่ประเทศมาเลเซียทางด่านพรมแดนสะเตา จ.สงขลา

เราไปดูตัวอย่างธุรกิจส่งออก “พริกเขียวมัน” ไปยังประเทศมาเลเซีย ของนายบุญส่ง จำปาพันธุ์ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียน อ.ระโนด จ.สงขลา ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และทำธุรกิจพริกเขียวมันส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย มา 5 ปี

เริ่มจาก



การรับซื้อพริกจากชาวสวนพริกใน อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท ส่งไปขายให้กับแม่ค้าที่ตลาดพรมแดนอำเภอสะเตา ส่งต่อเข้าไปยังประเทศมาเลเซียวันละ 15-20 ตันทุกวัน โดยมีการจ้างแรงงานในพื้นที่แพ็กพริกที่รับซื้อจากชาวสวนที่บรรจุในกระสอบปุ๋ย เปลี่ยนมาบรรจุในถุงพลาสติกใสถุงละ 10 กิโลกรัม พร้อมส่งออก โดยจ้างแรงงานในพื้นที่แพ็กพริกเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 30 บาทต่อคน มีทั้งผู้สูงอายุ แม่บ้านและนักเรียนที่ใช้เวลาว่างมาทำงานในช่วงปิดเทอม

นายบุญส่ง กล่าวว่า การส่งออกพริกไปยังประเทศมาเลเซียจะมีส่วนต่างกำไร กิโลกรัมละ 2-5 บาท ตลาดยังกว้างและถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างชื่อให้กับชาวสงขลาที่ชาวมาเลเซียนิยมมาก แต่ที่ชัดเจนที่สุดนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจ ยังเป็นการสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับเกษตรกร และชาว

บ้านทั่วไปที่มีรายได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

สำหรับราคาพริกเขียวมันอยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท เจ้าของสวนพริกจะได้กิโลกรัมละ 8 บาท ค่าจ้างเก็บกิโลกรัมละ 7

บาท แต่ละคนเก็บพริกได้วันละ 40 กิโลกรัมขึ้นไป บางคนเก็บได้ถึง 60 กิโลกรัม แต่บางช่วงราคาขึ้นลงแตกต่างกันไปตามราคาในตลาด

และนี่คือตัวอย่างสินค้าเกษตรที่อยู่คู่ครัวคนไทย แต่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจระดับประเทศที่เพื่อนบ้านต้องการ และต่อไปนี้คำว่า AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเริ่มแผ่ร่อนยิ่งขึ้นจาก “พริกเขียวมัน” ของชาวบ้านที่เริ่มต้นจากทุ่งนาที่เป็นอยู่ข้างอุ้งน้ำสู่จานอาหารของคนทั้งอาเซียน.

ธวัช หล้าเบญจสี



## ฝนถล่มโคราชสวนมะละกอยับ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นางสมพิศ ทองดีนอก เกษตรอำเภอนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเคลื่อนที่เร็วประจำอำเภอนองบุญมาก ร่วมกันสำรวจความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนในพื้นที่บ้านใหม่สมบูรณ หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก หลังจากเมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่เพื่อเตรียมหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นพบว่าพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 10 แปลง โดยเฉพาะสวนมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ของนาย นัฐพล ปีกกลาง ผู้ใหญ่บ้านใหม่สมบูรณ ที่ปลูกไว้รวม 6 ไร่ ถูกลมพายุพัดหักโค่นเสียหายไปกว่าครึ่ง บ้านเรือนราษฎรถูกลมพายุพัดได้รับความเสียหายรวม 6 หลัง ยุงฉางชาวบ้านพังเสียหาย 2 หลัง เบื้องต้นทางเกษตรอำเภอนองบุญมากได้แจ้งให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนำหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปยื่นกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อขอรับการเยียวยา

Section: โลกสีเขียว/เรื่องเล่าจากต่างแดน-ช่องทางทำกิน

วันที่: อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25049

หน้า: 20(บนขวา)

Col.Inch: 11.26 Ad Value: 24,772

PRValue (x3): 74,316

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ถอดรหัสอาชีพ: แหล่ง 'ข้อมูลงานวิจัยข้าวไทย'



## แหล่ง 'ข้อมูลงานวิจัยข้าวไทย'

ต่อกันที่... สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง

ชาติ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์



การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนนัก

วิชาการ นักวิจัย นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการด้านข้าว และเกษตรกร

เข้าร่วม **งานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด**

**"งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0"** ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 2561 ที่

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเพาะ

ปลูก การผลิต การแปรรูปข้าว การสร้างมูลค่าให้กับข้าว และอื่นๆ อีกมาก

ใครสนใจเข้าร่วมงานนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ <http://www.arda.or.th>

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2579-7435 ต่อ 2208, 2211



# ลมแอนดร์ฟนออร์แกนิคฟาร์ม ความสำเร็จของสองพี่น้องฝาแฝด

## รายงาน [พิเศษ]

**น.** ส.อารยา ศรีจารนัย หรือ ฝน วัย 27 ปี และ “ลม” อาริยะ ศรีจารนัย พี่ชายฝาแฝดที่เกิดห่างกันไม่กี่วินาที เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีปณิธานแรงกล้าที่จะมายึดอาชีพเกษตรกรเต็มตัวหลังเรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัย โดยฝนเรียนจบบัญชีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งเธอเองวางแผนไว้แต่เด็กแล้วว่า จะเป็นเกษตรกรที่มีธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง ส่วนพี่ชายเรียนจบเกษตรที่ มข.เช่นกัน

ปัจจุบันสองพี่น้องตั้งบริษัท ลมแอนดร์ฟน ออร์แกนิคฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ 172 ม.6 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยเริ่มเพาะเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ตั้งแต่ปี 2556 มีทั้งเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมอังการี



เห็ดเป็้ออ เห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดขอนขาว เห็ดหลินจือ และพืชผักสมุนไพร พร้อมกับนำผลผลิตจากฟาร์มมาแปรรูป เรียกว่าเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่ทำธุรกิจแบบครบวงจรจริงๆ ที่สำคัญเน้นทำเกษตรอินทรีย์แบบใช้การตลาดนำ โดยสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้

ฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สองพี่น้องจะได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ เมื่อปี 2559 ได้รับรางวัล success award จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ปี 2558 ได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ก่อนหน้านั้นก็ได้เป็นตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งได้รับรางวัลต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ

ล่าสุด น.ส.อารยานในฐานะเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการ “SIAM INNOVATION DISTRICT” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ต่อยอดจากการอบรมนั้น โดยมารวมกลุ่มเกษตรกรอุดรธานี ภายใต้ชื่อ “เกษตรมุมมองอุดร” จุดประสงค์เพื่อวางแผนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำอย่างมั่นคงยั่งยืน

ลมแอนดร์ฟน ออร์แกนิคฟาร์ม นอกจากจะจำหน่ายหัวเชื้อ ก้อนเชื้อ และดอกเห็ดออร์แกนิกแล้ว ยังแปรรูปเป็นน้ำเห็ด มีทั้งน้ำเห็ด 3 อย่างเพื่อสุขภาพ น้ำเห็ด 5 อย่างผสมน้ำผึ้ง คุณก็เห็ดออร์แกนิกพีชโฮมเมด คุณก็ข้าวกล้องงอกโฮมเมด ข้าวออร์แกนิก จุลินทรีย์ แวม่อน ซึ่งล้วนเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพทั้งสิ้น พร้อมกัน

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10028

Col.Inch: 79.51 Ad Value: 95,412

หน้า: 6(ล่าง)

PRValue (x3): 286,236

ศิลปะ: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ลมแอนดโฟนอร์แกนิกฟาร์ม ความสำเร็จของสองพี่น้องฝาแฝด

นั้นทางฟาร์มยังสร้างเอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ โดยบนซองซองจะมีอักษรเบรลล์ไว้สำหรับให้ลูกค้าที่มีปัญหาทางสายตาดูรู้สรรพคุณของสินค้าที่ซื้อไป

จากจุดเริ่มต้นด้วยการเพาะเห็ดสดขาย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ทั้งแปรรูปน้ำเห็ด ลูกก็เห็ด เห็ดแผ่น ชานเห็ด โดยมีการรับรองทั้ง GAP ออร์แกนิก อย.ไปจนถึง codex ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าที่มาจาก “ลมแอนดโฟนอร์แกนิกฟาร์ม” ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดล้วนเป็นอินทรีย์ แต่ใช้ชื่อ



แบรนด์แตกต่างกัน อย่างเห็ดแผ่นอบกรอบ ใช้ชื่อ แรนต์ อารีทาเกะ (ARITAKE) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล success award จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

สำหรับลูกก็เห็ด และชาเห็ด 3 ชนิด ใช้ชื่อแบรนด์ อารยา (ARAYA) เครื่องดื่มเห็ดและสมุนไพรในซองชา มีทั้งหมด 8 ตำรับ อาทิ (บำรุงหัวใจ) กมลเนตร (บำรุงสายตา) วายุ (ขับลม) ปักกิ่ง (บำรุงไต) อันดา (ปรับสภาพลำไส้) ภูพสา (ระบายและล้างสารพิษ) หวานแก้ว (คอเลสเตอรอล, เบาหวาน) และชานู (บำรุงข้อ)

ส่วนแบรนด์ลมแอนดโฟน ออร์แกนิกฟาร์ม (LOMFHONFARM) เป็นผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ หลักรๆ เป็นพวกเห็ดสด มะเขือเทศเชอร์รี่ ถั่ว จิงจูฉ่าย และอื่นๆ ปลูกสลับหมุนเวียนกันไป

เธอบอกด้วยว่า ผลิตภัณฑ์ของลมแอนดโฟน ออร์แกนิกฟาร์ม มีวางจำหน่ายที่โรงพยาบาลอุดรธานี (วันพุธ), ที่ตลาดเกษตรกรหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด(วันศุกร์และเสาร์), ที่ร้านโชคนานวยและโทร.สั่งซื้อได้โดยตรง รวมทั้งมีบริการส่งสำหรับผู้ที่พักบ้นโตกับทางฟาร์ม หรือส่งทางเครื่องบิน SCG ไปรษณีย์ และนครชัยแอร์ (ต่างจังหวัด)ที่ผ่านมา แม้จะเพิ่งทำธุรกิจเห็ดมา 3 ปีกว่า แต่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สนใจอยากเรียนรู้การเพาะเห็ดอินทรีย์ หรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์ของลมแอนดโฟน ออร์แกนิกฟาร์ม ติดต่อได้ที่โทร.09-4020-4831 และ 09-5652-2849 อีเมล : s2a.organic@gmail.com เฟซบุ๊ก Lom&Fon Organic Farm

ภาวิณีเย์ เจริญยิ่ง